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 ตุลาคม 2558 

 
 ภาพข่าวกิจกรรม  

การสัมมนาเชิงวิชาการ 
“ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” 

 บทสัมภาษณ์ 
ดร.วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์ 
ผู้ประสานงาน ส านักประสาน 
ชุดโครงการยางพารา  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ข่าวเทคโนโลยียาง 
 

บทบรรณาธิการ 

            ภาพข่าวกิจกรรม : การสัมมนาเชิงวิชาการ “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” 

 

        
        สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้ขอ
น าเสนอภาพข่าวกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ 
“ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” โดยภายในงาน
มีการสัมมนา ประชุมวิชาการ และแสดงนิทรรศการยางพารา 
เพื่อการพัฒนาต่อยอดและการน าไปใช้ประโยชน์ 

    นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ยังได้รับเกียรติจาก   
ดร. วีรศักด์ิ สมิทธิพงศ์  ผู้ประสานงาน ส านักประสาน 
ชุดโครงการยางพารา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการสนับสนุน 
การวิจัยมาเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของ สกว. ในการ
พัฒนาสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยางไทยค่ะ 
 

 
 

  
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
       
 

   สัมมนาเชิงวิชาการ “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านยางพารา สร้างเครือข่ายวิจัยและบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน  เปิดโอกาสให้นักวิจัยและอุตสาหกรรมร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ  
งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ดร.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการกล่าวเปิดสัมมนา นอกจากนั้น
ยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับทิศทางยางพาราไทย” โดย 
คุณอ านวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เสวนาเรื่อง  “วิกฤต หรือโอกาส: ราคายางพาราไทย” และเวทีประชุมวิชาการ 
งานวิจัยยางพาราต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผลงานวิจัยด้านยางพาราเพื่อการพัฒนาต่อยอดและการน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมถงึการจัดแสดงนิทรรศการยางพารา  กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน อาทิ นักวิชาการ  
นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง ส่ือมวลชน  
และผู้สนใจท่ัวไป  
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บทสัมภาษณ์: ดร.วีรศักด์ิ สมิทธิพงศ ์
ดร.วี 

 
 

 

 
 
 

       นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สภพ.) ในการจัดท า
กรอบการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2559 ด้วย                                                                            
       ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเป็น
หน่วยงานหลักในการรับข้อเสนอโครงการ แล้วจะ
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานในเครือข่ายท่ีได้รับ
มอบหมายให้บริหารจัดการทุนวิจัยในแต่ละด้าน เช่น 
สวทช. รับผิดชอบบริหารจัดการทุนวิจัยด้านมันส าปะหลัง 
สกว. รับผิดชอบบริหารจัดการทุนวิจัยด้านยางพารา  
โดยส่วนใหญ่หน่วยงานในเครือข่ายจะมีการแต่งต้ัง
ส านักประสานงานขึ้นมา ส าหรับ สกว. จะมีส านักงาน
ประสานงานชุดโครงการยางพาราเป็นผู้บริหารจัดการ
ทุนวิจัยรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการ
สนับสนุน ทุนวิ จัยร่ วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วย ท้ั งนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจะประกอบด้วยบุคคลท่ีมาจาก 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
1. อุตสาหกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด 
    ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมนั้น 
2. นักวิชาการ อาจจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ี 
    เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขางานวิจัยนั้น 
3. หน่วยงานราชการ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น 
 
 
 

        “หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย” เป็นหน่วยงานหนึ่ง   
ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการผลิตและการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่  ๆให้เกิดขึ้นโดยการประสานความร่วมมือท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการขับเคล่ือนผลิตผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพออกสู่
ตลาดสากล   ดังนั้นจดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอน าเสนอบทสัมภาษณ์  
ดร.วีรศักด์ิ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงาน ส านักประสานชุดโครงการ
ยางพารา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการการสนับสนุนงานวิจัย  เพื่อให้
ได้มาซึ่งงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงค าแนะน า
ให้กับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยกับทาง สกว. 

      ค าถาม: บทบาทและหน้าที่ของส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การวิจัย (สกว.) ในการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านยางพาราของประเทศไทย 
     ดร.วีรศักด์ิ: ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ได้มีการรวมหน่วยงาน 
ให้ทุนวิจัยของรัฐขึ้นเป็นเครือข่ายท่ีเรียกว่า “เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เป็นการบริหารจัดการทุนวิจัยแบบบูรณาการ ลดความซ้ าซ้อน
ในการให้ทุนว ิจัย เครือข่ายจะมีการสร้างฐานข้อมูล 
database ขึ้นมาเพื่อรวบรวมงานวิจัยท้ังหมดของเครือข่าย ซึ่งทุก
หน่วยงานในเครือข่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวได้  
การบริหารจัดการทุนวิจัยโดยเครือข่าย คอบช. จะประกอบไปด้วย  
7  หน่วยงาน ดังนี้   
1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
3. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.),  
5. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
7. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
    และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
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      บทบาทหน้าท่ีของ สกว. ในการพัฒนาสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านยางพาราของประเทศไทย 
ได้แก่  
1. การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการของ  
   ผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลกระทบต่อรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
   การมีนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือปรับปรุง 
   คุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น  
2. ให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และจัดท ายุทธศาสตร์ 
   งานวิจัยแห่งชาติด้านยางพาราของประเทศ ซึ่ง  
   ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มาจากการประชุมระดมสมอง 
   ร่วมกันท้ังภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม  
3. การช่วยพัฒนานักวิจัย โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับ 
   นักวิจัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ พื้นฐานด้านยาง 
   วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและการไปดูโรงงาน 
    เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักวิจัย  
         ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
   เพื่อให้ทุนวิจัย ซึ่งปัจจุบันทุนวิจัยท่ี สกว. ด าเนินการ 
   อยู่ เรียกว่า “ทุนวิจัยมุ่งเป้า” มีดังนี้ 

1 . งานวิ จั ยเป็ นไปตามกรอบวิ จั ยในแต่ ละปี 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิ จัยยางพารา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และพิจารณาเพิ่มเติมว่า
ยังขาดงานวิจัยในประเด็นใดบ้างท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
ยุทธศาสตร์นั้นขับเคล่ือนไปได้  

2. ความต้องการของประเทศในขณะนั้น  เช่น  ในช่วงแรก 
ต้องการงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายท่ี เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา  
แต่ปัจจุบันทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรม
ยางพาราจะเน้นด้านการส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และการท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 
เนื่องจากเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ให้มี คุณภาพท่ีดีขึ้น  
เราจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นด้วย 

 
ส าหรับผู้ท่ีจะมาขอทุนวิจัยจาก สกว. นั้น สกว. เปิดกว้าง

ให้ กั บ ทุกคน  อาจจะเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 

  
ข้าราชการ หรือนักวิจัยอิสระก็ได้ ท่ีมีเวลาในการท าวิจัย 
แต่อย่างไรก็ตาม สกว. จะต้องพิจารณาความพร้อมของ 
นักวิจัย (ความรู้ ประสบการณ์) ความพร้อมของเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวิจัย และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ 
 
      ค าถาม : การสนับสนุ นการวิจั ย ด้านยางแ ก่
ภาคอุตสาหกรรม 
      ดร.วีรศักด์ิ: การสนับสนุนงานวิจัยของทาง สกว. 
เป็นงานวิจัยแบบมุ่งเป้าท่ีต้องการให้เกิดประโยชน์แก่
ภาคอุตสาหกรรม (user) โดยตรง ไม่ได้เน้นการตีพิมพ์ 
paper หรือการสร้างบุคลากร (นิสิตนักศึกษา) เหมือน
งานวิจัยพื้นฐานท่ัวไป แต่ว่าอาจจะมีผลลัพธ์ทางอ้อมเป็น  
paper หรือสร้างนิสิตนักศึกษาก็ได้   
      เป้าหมายของงานวิจัยแบบมุ่ งเป้านั้น ต้องมี ผู้ใช้
ชัดเจน ปัจจุบันเน้นไปท่ีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
เครื่อง จักรเป็นออโตเมชัน  ประหยัดพลังงาน เพิ่ ม 
productivity แล้วภาคอุตสาหกรรมจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
ตามหลักการแล้วทุกโรงงานท่ีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เดียวกันควรจะต้องได้รับผลการวิจัยเท่าเทียมกัน แต่ก็มี
บ า ง โ ร ง ง า น ท่ี ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ค รื่ อ ง มื อ  
ส าหรับการผลิตใน โรงงานอุ ตสาหกรรม และการ
สนับสนุนด้านเงินลงทุน ซึ่งบริษัทท่ีให้การสนับสนุน
งานวิจัยก็อาจจะได้รับสิทธิ์การใช้ผลงานวิจัยนั้นก่อน
บริษัทอื่น เป็นต้น 
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     ค าถาม: ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย                                                    
      ดร.วีรศักดิ์: ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราจาก
งานวิจัยนั้นจ าเป็นต้องอาศัยนักวิจัย แต่ปัญหาแรกคือ 
นักวิจัยด้านยางพารามีไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีนักวิจัย
จ านวนมากท่ีท างานวิจัยพื้นฐานเพื่อตีพิมพ์ paper แต่
นักวิจัยท่ีจะท างานวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
นั้นยังมีน้อยมาก ดังนั้นส่ิงท่ี สกว.ก าลังด าเนินการคือการ
พัฒนาส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เข้ามาสู่วงการยางพารา
โดยเน้นการท างานวิจัยแบบมุ่งเป้าให้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรม
ท่ีท าคือ การจัดฝึกอบรมพื้นฐานด้านยางพารา การเขียน
ข้อ เสนอโครงการ การพาไปดูโรงงาน เพื่ อเพิ่ มพูน
ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายรับนักวิจัยใหม่ๆ เข้ามา
โดยให้นักวิจัยท่ีมีประสบการณ์เป็นพี่เล้ียง นอกจากนั้นยัง
มีการส่งเสริมให้มีนักวิจัยในสาขาอื่นๆ เข้ามาร่วมวิจัย
ด้วย เนื่องจากการวิจัยในปัจจุบันจะเป็นสหสาขาต้ังแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งจ าเป็นต้องมีนักวิจัยท่ีมี
ความรู้ด้านอื่นประกอบด้วย เช่น ในส่วนของต้นน้ า 
จ าเป็นต้องอาศัยนักวิ จัยท่ีมีความรู้ ด้านการเกษตร 
เพาะปลูก ดิน น้ า ชีวเคมี ส่วนในการแปรรูปต้องอาศัย
วิศวกรในสาขาต่างๆ เช่น เครื่องกล อุตสาหการ เคมี 
เป็นต้น ปัญหาถัดมาท่ีเกี่ยวเนื่องกันก็คือ ผู้ทรงคุณวุฒิก็มี 
ไม่เพียงพอเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราสามารถพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้มีประสบการณ์มากขึ้น ต่อไปบุคคลเหล่านี้ก็จะ
พัฒนากลายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ ปัญหาท่ีสาม คือ การ
พั ฒ น าโจทย์ วิ จั ย ให้ ต ร งต าม คว าม ต้ อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันทาง สกว. ได้ระดมความคิด
หาโจทย์วิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรมโดยตรงอยู่แล้ว ไม่ว่า
จ ะ เป็ น ส ภ าอุ ต ส าห ก ร ร ม  ส ม าค ม ต่ า ง ๆ  ห รื อ

ผู้ประกอบการรายย่อย แต่อาจจะไม่ครอบคลุมท้ังหมดถ้า
ผู้ประกอบการไม่ได้เสนอเข้ามา ปัญหาสุดท้ายคือ การน า
ผลงานวิจัยไปต่อยอด เนื่องจากทาง สกว.เน้นงานวิจัย
แบบมุ่งเป้าเพื่อให้สามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ สู่
อุตสาหกรรม หลังจากท่ีท าผลงานวิจัยเสร็จส้ิน ทาง สกว. 
ก็จะจัดประชุมให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย และเชิญ
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องร่วมเข้าฟัง โดยอาจจะจัดใน
รูปแบบ focus group รวมท้ังอาจจะมีการท า business 
matching ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าผลงานวิจัยไปต่อยอด คือกลุ่มคนท่ีสนใจงานวิจัย
แต่ไม่มี ทุน  หรือไม่ก ล้าลงทุน  ซึ่ งทาง สกว. ก็จะมี
หน่วยงาน (IBPG) ช่วยประสานการต่อยอดผลงานวิจัย
ให้กับผู้ประกอบการด้วย  
      ค าถาม: งานวิจัยที่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก
ทาง สกว. มีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถใน
แข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทยในตลาดโลกได้หรือไม่ 
อย่างไร 
      ดร .วี ร ศัก ด์ิ : ผลงานของ สกว . ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทยในตลาดโลกได้อย่าง
ชัดเจน  ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์
ประหยัดพลังงาน ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถท าให้ ผู้ประกอบการยางล้อตันของไทยมี
ผ ลิตภั ณ ฑ์ ท่ี มี สมบั ติ เที ยบ เท่ ากั บผ ลิตภัณ ฑ์ ขอ ง
ต่างประเทศ ในขณะท่ีต้นทุนการผลิตต่ าลง  ยอดขาย
เพิ่มขึ้น ท าให้ผลประกอบการมีก าไรเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้น 
ยังมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น รวมไปถึง
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางด้วย เช่น เดิมเรามี
มาตรฐาน มอก. ถุงมือยางแม่บ้านและเส้นด้ายยาง แต่
ปัจจุบัน เราก าลังยกระดับมาตรฐานเหล่านี้ ให้ เป็น
มาตรฐาน ISO ท่ีใช้กันในระดับสากล ซึ่งผู้ประกอบการ
ไทยท่ีผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานเหล่านี้ก็จะสามารถขาย
สินค้าได้ท่ัวโลก ส่งผลต่อรายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น  ส าหรับใน
ส่วนของนโยบาย เราก็มีผลงานวิจัยท่ีเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย เช่น นโยบายท่ีช่วยแก้ไขปัญหาการค้าขาย
ยางพาราท่ีติดขัดหรือมีปัญหา หรือการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงส้ินปี 2558 
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ค าถาม: เป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ สกว. ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย 
ดร.วีรศักด์ิ: เป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ สกว. ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องการให้เกิดผล

กระทบท่ีดีท้ังในเชิงของสังคมและเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  ไม่ว่าจะเป็น
การท างานท่ีง่ายข้ึน เช่น ช่วยเหลือกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ เครื่องจักร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ แนวทางการ
ด าเนินงานบริหารจัดการเรื่องภาษี เงิน cess  การด าเนินงานในเชิงรุกเพิ่มข้ึน เช่น มีการจัดประชุมระหว่างผู้ประกอบการ
กับนักวิจัยในการสรุปผลงานวิจัยในแต่ละเรื่อง เช่น น้ ายางข้น ไม้ยางพารา รวมถึงมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกัน  เป็นเครือข่าย
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

  
 
 

ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 
ผู้ประสานงาน ส านักประสานชุดโครงการยางพารา  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ท่ีอยู่ ติดต่อ: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ช้ัน 7 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2940 7271 
อีเมล์: aapwss@ku.ac.th  
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   ข่าวเทคโนโลยียาง 
 

 

 
          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evonik  ผู้ผลิตสารเคมีเกรดพิเศษของเยอรมนีได้เปิดตัวซิลิโคนเรซินชนิดใหม่ ได้แก่ Silikophen AC 950  
ท่ีมีสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้สูง สามารถวัลคาไนซ์ได้ท่ีอุณหภูมิห้องโดยใช้คะตะลิสต์ (เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการวัลคาไนซ์ท่ีอุณหภูมิสูง) ไม่ปลดปล่อยสารเคมีท่ีเป็นอันตราย (HAPs-free) 
ขณะวัลคาไนซ์ จึงสามารถใช้งานในห้องท่ีเป็นระบบปิดได้ นอกจากนั้นยังให้ควันและสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) น้อยกว่าซิลิโคนเรซินแบบเดิมท่ีเป็น bake-cure ท าให้ AC 950 เป็นวัสดุทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับงาน
เคลือบท่ีต้องการความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

     Kirstin Schulz ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดท่ีดูแลอุตสาหกรรมการเคลือบกล่าวว่า “การวัลคาไนซ์ท่ีอุณหภูมิสูง
ถือเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถวัลคาไนซ์ได้ท่ีอุณหภูมิห้อง จึงสามารถน าไปใช้กับงานเคลือบได้
กว้างขวาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปรับปรุงคุณภาพน  าหรือโรงงานผลิตพลังงาน” 
     
                                                                         
                                                            ที่มา: http://rubberjournalasia.com/ ประจ าวันที่ 8 กันยายน 2558 
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Endurica เปิดตัวซอฟท์แวร์วิเคราะห์ความล้าเวอร์ชันใหม่ 
 
 
 

เมื่อเร็วๆ นี้ Endurica LLC ได้เปิดตัว Endurica Cl version 2.32 ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ส าหรับวิเคราะห์ความล้า
เวอร์ชันใหม่ล่าสุด โปรแกรมดังกล่าวสามารถจะจ าลองความเสียหายของยางภายใต้สภาวะต่างๆ ค านวณจ านวน
รอบของยางท่ีสามารถทนได้ก่อนเกิดรอยแตก นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มความสามารถในการค านวณค่าความร้อนท่ี
เกิดขึ้นภายในได้ สามารถวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างการหมุนของยางล้อ และวิเคราะห์ลักษณะรอยย่นและการ
เกิดโพรงช่องว่างระหว่างการทดสอบในแต่ละรอบได้ด้วย  

 
          Dr. William V. Mars ผู้ก่อตั้งบริษัท Endurica LLC ระบุว่า “ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ความล้าของเราเป็นทางเลือก
ท่ีคุ้มค่าต่อบริษัทเพราะสามารถน าไปช่วยพัฒนาชิ นส่วนยางให้มีความทนทานตามท่ีต้องการได้ ซึ่งท่านสามารถจะเข้าใจ
เรื่องความทนทานต่อการใช้งานของชิ นงานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการออกแบบของทีมงานของท่านได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย ลักษณะเด่นของซอฟท์แวร์เวอร์ช่ัน 2.32 ใหม่นี คือค่าท่ีค านวณได้จะถูกน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี  ยังเป็นการเปิดประตูไปสู่การใช้งานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยางล้อให้โดดเด่นมากขึ นอีกด้วย” 
 
                                                               
                                                               ที่มา: http://rubberjournalasia.com/ ประจ าวันที่ 7 กันยายน 2558 
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 ภาพข่าวกิจกรรม  

การอบรมหลักสตูร 
“ยางเทอร์โมพลาสติกและการนําไปใช้งาน” 

 บทสัมภาษณ์ 
นพ.ฆนัท ครุธกูล 
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  และนักวิจัยใน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ข่าวเทคโนโลยียาง 
 

 
        
       

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับน้ีส่งท้ายปี
แล้วนะคะ เน้ือหาของฉบับน้ีขอนําเสนอภาพข่าวกิจกรรม
การอบรมหลักสูตร “ยางเทอร์โมพลาสติกและการ
นําไปใช้งาน” โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้หลักการ
ชนิดของยางเทอร์โมพลาสติก คุณสมบัติต่างๆ เช่น 
สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน รวมไปถึงการนํายางเทอร์
โมพลาสติกไปใช้งาน ซึ่งบรรยายโดย ดร. ภาสรี เล้ากิจเจริญ 
นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)   

นอกจาก น้ีทางเค รือ ข่ายฯ  ยังได้ รับ เกียรติจาก    
นพ.ฆนัท ครุธกูล คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และนักวิจัยใน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราใน
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว.  
ให้ความเห็นมุมมองของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต   

ส่วนข่าวเทคโนโลยียาง จดหมายข่าวฉบับน้ีจะนําเสนอ 
เทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนขยะยางให้เป็นวัสดุเก็บพลังงาน  
และคีย์บอร์ดยาง เน้ือหาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตาม 
ได้จากจดหมายข่าวฉบับน้ีได้เลยค่ะ 
 

 
 

 
 
 

     บทบรรณาธิการ 
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                        การอบรมหลักสูตร “ยางเทอร์โมพลาสติกและการนําไปใช้งาน” 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

ยางเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Elastomer, TPE) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหน่ึงท่ีสําคัญและถูกใช้งาน
กันอย่างแพร่หลายทั่ ว โลกมากกว่า  40 ปีแล้ว  ผลิต ภัณฑ์ที่ทําจากยางเทอร์โมพลาสติกจะมีสมบัติ   
และการนําไปใช้งานคล้ายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางทั่วไป แต่ข้ึนรูปได้ด้วยกระบวนการเหมือนพลาสติก เช่น การฉีด 
(injection Molding)  การอัดรีด (extrusion) เป็นต้น กล่าวคือ เมื่อให้ความร้อนยางเทอร์โมพลาสติกจะหลอมและ
ไหลได้เหมือนพลาสติกและจะคงรูปได้เมื่อทําให้เย็นลง แสดงสมบัติยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องวัลคาไนซ์ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวทําให้ใช้เวลาในกระบวนการผลิตสั้นลงและนําของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้ (recyclable) 
ทําให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก นิยมเลือกใช้ยางเทอร์โมพลาสติกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในสํานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ช่าง 
เป็นต้น นอกจากน้ีในปัจจุบันยังมีการนํายางธรรมชาติมาเพ่ิมมูลค่าโดยการผลิตเป็นยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 
(TPNR) และการพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกโดยผลิตจากสารชีวภาพเป็นยางเทอร์โมพลาสติกชีวภาพ (bio-based TPEs) ด้วย 
ดังน้ันจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่เราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับพอลิเมอร์ประเภท “ยางเทอร์โมพลาสติก” น้ี 
ท้ังในด้านสมบัติ การนําไปใช้งาน และนวัตกรรมใหม่ๆ ในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาความรู้ให้สามารถนําไปสู่การเลือกใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทางเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ได้จัดอบรมหลักสูตร “ยางเทอร์โมพลาสติก
และการนําไปใช้งาน” ข้ึนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม  

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

จดหมายข่าวเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไมย้างพารา 

ธันวาคม 2558            
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จากนโยบายการกําหนดเป้าหมายของประเทศไทย 
ที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical 
Hub of ASIA) นอกจากการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แล้ว 
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์/เครื่องมือแพทย์ก็เป็นอีกหน่ึง
ปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาดังกล่าว  นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล 
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และนักวิจัยในโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ได้ให้ความเห็นมุมมองดังน้ี 
 
จุดเร่ิมต้นของความสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้
ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และสุขภาพ 
นพ.ฆนัท: ปกติผมทํางานเป็นแพทย์รักษาคนไข้ มีความ
จําเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อ ยู่ เสมอ   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 
มีมูล ค่าการนําเข้าสู งถึง 5 ,475 ล้านบาท  สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ยางที่ ใช้ ในทางการแพทย์ท่ีประเทศไทย
สามารถผลิตและส่งออกได้ในสัดส่วนค่อนข้างสูง เช่น       
 

 
ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ก็จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เทคโนโลยีต่ํา เมื่อหันกลับมามองจุดแข็งของประเทศไทย
จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกยางมากเป็น
อันดับหน่ึงของโลก มีปริมาณนํ้ายางค่อนข้างสูง ดังน้ันถ้า
เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเองได้โดยใช้
วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศก็จะทําให้ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศได้มากข้ึน ศึกษาทิศทางและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ได้มากขึ้น 
รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนา road map ของผลิตภัณฑ์ยาง
ต่อไปในอนาคต จากความคิดตรงนี้ จึงได้ทําโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. เพ่ือรวบรวมผลงานการวิจัยยางพาราที่เก่ียวข้องกับ 

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพท่ีมีศักยภาพ 
2. เพ่ือศึกษาสภาพอุตสาหกรรมยางพารา ความสามารถ 

ในการแข่งขันไทยในตลาดโลกและผลิตภัณฑ์ที่มี 
ศักยภาพในการพัฒนา 

3. เพ่ื อ คัด เลื อกงาน วิ จัยยางพาราที่ เ ก่ี ยวข้ อ งกับ 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีศักยภาพโดยการประเมินความเป็นไปได้
ทางเทคโนโลยีการผลิต และการตลาด 

4. เพ่ือศึกษาแนวทาง (Road map) การส่งเสริมหรือ 
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ และสุขภาพของยางพาราที่มีศักยภาพ 
และมีโอกาสเพ่ิมมูลค่าสูงสุด 

 
จากการศึกษาโครงการฯ แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางการแพทย์ปัจจุบัน-อนาคตเป็น
อย่างไร 
นพ.ฆนัท: ยางมีศักยภาพค่อนข้างสูง เพราะว่าเป็นวัสดุ 
ท่ีไม่สามารถทดแทนได้ด้วยวัสดุอื่น เช่น  พลาสติกก็ไม่
สามารถที่จะผลิตให้มีลักษณะรูปแบบและสมบัติที่คล้ายกับ
ผลิตภัณฑ์ยางได้ ซึ่งข้อน้ีถือเป็นข้อได้เปรียบของวัสดุยาง  
โดยทั่วไปจะแบ่งเคร่ืองมือแพทย์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 

     นพ. ฆนทั  ครธุกูล 
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Class I : ประเภทความเสี่ยงต่ําหรือควบคุมทั่วไป  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือวินิจฉัยเป็นส่วนใหญ่และไม่ส่งผลต่อ
ผู้บริโภค มีทั้งผ่านและไม่ผ่านการสเตอไรซ์ เช่น ถุงมือยาง 
กลุ่มน้ีมีคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ท่ีสามารถ 
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าและต้นทุนต่ํากว่าประเทศไทย 
ดังน้ันกลุ่มน้ีจึงต้องใช้งานวิจัย 
เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต
และคุณภาพเพื่อการแข่งขัน 
Class II: ประเภทความเสี่ยง
ปานกลางหรือควบคุมพิเศษ 
เป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ต้องมี
มาตรฐานพิเศษควบคุม เช่น 
สายสวนปัสสาวะหรือข้อต่อ
ยางต่างๆ ที่ต้องสอดใส่เข้า
ไปในร่างกาย กลุ่มน้ีอาจจะ
พัฒนารูปแบบหรือดีไซน์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน 
Class III: ประเภทความเสี่ยงสูงหรือต้องมี pre-market 
approval ซึ่งอาจจะอยู่ในร่างกายตลอดไปและอาจจะทาํ
ให้ผู้ป่วยเป็นอันตรายหรือป่วยเพ่ิมขึ้นได้ เช่น วัสดุฝังใน 
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตในกลุ่มน้ี 
รวมถึงขาดห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้กับ
เน้ือเย่ือ และผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อมั่นในวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย ยางสามารถนําไปใช้
เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลายอย่าง เช่น ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย สายสวนปัสสาวะ อุปกรณ์พกพา วัสดุ
กันกระแทกหรือวัสดุกันลื่นภายในบ้านพักอาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลังน้ีจะมีปริมาณการใช้ยาง
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มอีก 10 ปีข้างหน้า 
ประเทศไทยจะมีจํานวนผู้สูงอายุมากกว่า 25% ซึ่งถือว่า
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นปัจจัยหนุน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ขยายตัวได้มากขึ้น    
  นอกจากน้ีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป
ให้ผลตอบแทนที่ต่าํและไม่แน่นอน ประกอบกับความ 
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ในประเทศมีมากข้ึน 
จึงทําให้โอกาสท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
 

 
ท่ีใช้ในทางการแพทย์ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้
มากขึ้น 
 
ศักยภาพของประเทศไทยในการพฒันาผลิตภัณฑ์ยางท่ี
ใช้ทางการแพทย์ 

นพ.ฆนัท: ประเทศไทย
ถือว่ามีศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางที่ใช้ในทางการแพทย์
ได้ เน่ืองจากมีความ
พร้อมด้านวัตถุดิบ 
ได้แก่ ยางธรรมชาติ
ที่มีความยืดหยุ่นสูง 
สาม ารถจะนํ า ไป
ผลิตเป็นบอลลูนที่มี

ประสิทธิภาพดีและราคาไม่แพงได้ และมีโรงงานผู้ผลิต
ชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีเหล่าน้ีอยู่พอสมควร เพียงแต่ว่า
ยังขาดกลไกในการประสานเชื่อมโยงกัน ซึ่งถ้ารัฐบาล
ผลักดันและกําหนดมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่
ใช้ในทางการแพทย์เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ
ใช้เป็นมาตรฐานในการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศมากข้ึน รวมทั้งมีการพูดคุย
กันระหว่างภาครัฐ ส่วนงานวิจัย และผู้ประกอบการ 
เพ่ือผลักดันงานวิจัยต่างๆ ให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ก็จะเป็น
ประโยชน์ทั้งกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกร
ผู้ปลูกยาง รวมไปถึงประเทศก็จะไม่ต้องประสบปัญหา
ยางล้นตลาด และราคายางตกต่ําอีกด้วย ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์
ยางที่ใช้ในทางการแพทย์ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้กับผู้ป่วย
เท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องใช้วัสดุ
ลดแรงกระแทกด้วย ซึ่งตรงจุดน้ีรัฐบาลอาจจะต้อง
พยายามผลักดันในเรื่องน้ีด้วย      
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แนวทางในการพัฒนา/ส่งเสริม/สนับสนุนอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางการแพทย์ 
นพ.ฆนัท: จากโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สุขภาพได้นําเสนอกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์จากยางพาราของประเทศไทยไว้ ดังน้ี 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกร 
    เพ่ือพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบยางพาราให้ตรงตามความ 
   ต้องการของโรงงานแปรรูปวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
2. ควรมีการดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษามาตรฐาน 
   วัตถุดิบยางพารา และวิธีการควบคุมคุณภาพเพ่ือใช้เชิงพาณิชย์ 
3. จัดอบรมผูป้ระกอบการเพ่ือให้ความรู้ในการนํายางพารา 
    มาผลิตเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการจับคู่ระหว่างนักวิจัย 
    และผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ 
    อุตสาหกรรมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. โครงการจัดทําห้องปฏิบัติการคุณภาพมาตรฐานสากล 
    เพ่ือเชิงพาณิชย์ 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ 
    ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพ่ือให้ 
    เกิดความเคยชิน และนําไปพัฒนาต่อยอดได้ 
6. ส่งเสริมการเผยแพร่เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับ 
    วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสามารถเลือกซื้อจาก 
    เว็บไซต์รวมถึงจัดให้มี call center ติดตามผลการใช้ 
    เพ่ือนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป  
7. ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและ  
    อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่ง 
    ประเทศไทย ซึ่งการทํางานของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 
    น้ันไม่สามารถทําโดยคนใดคนหนึ่งได้ ต้องทําใน 
    รูปแบบของ Supply Chain 
8. ข้อน้ีสําคัญมากอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเรื่องของ 
    มาตรฐาน โดยการทํางานกันเป็นทีม เช่น  อย.  สมอ. 
    และผู้ประกอบการร่วมกันกําหนดมาตรฐาน เพ่ือให้เกิด 
    ความสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลาหรือซ้ําซ้อนในการขอ 
    ใบอนุญาต เป็นต้น และสินค้าก็จะได้มาตรฐาน 
    เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 

 

 
ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําสําหรับผูท้ี่สนใจทําวิจัยหรือ
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางการแพทย์ 
นพ.ฆนัท: ผู้ที่สนใจจะเข้ามาทําธุรกิจในอุตสาหกรรมยาง
ท่ีใช้ทางการแพทย์น้ี ต้องเข้าใจในเร่ืองของตลาด  ตลาดนี้ 
ไม่ใช่ตลาดผู้บริโภคทั่วไป  แต่เป็นกลุ่มโรงพยาบาล
วิชาชีพต่างๆ สิ่งที่ต้องทําคือ พยายามเรียนรู้ mindset 
หรือ แนวทางว่าความต้องการของแพทย์หรือผู้ใช้เป็น
อย่างไร ซึ่งสิ่งสําคัญที่สดุที่ผู้ใช้หรือแพทย์ต้องการคือเร่ือง
ของมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะฉะน้ัน 
สิ่งเหล่าน้ีจะต้องมีกระบวนการนําเสนอให้ผูใ้ช้เห็นถึงเร่ือง
ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นไปตามมาตรฐาน  
ซึ่งแนะนําว่าในข้ันตอนน้ีควรจะดําเนินการหารือร่วมกับ
ผู้ผลิตจากต่างประเทศหรือผู้จัดจําหน่ายเดิมเพ่ือให้มี
ความคุ้นเคยกับแพทย์ที่จะทํางานร่วมกันได้ นอกจากน้ัน
ยังต้องระมัดระวังเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพที่อาจจะ
มีการฟ้องร้องเกิดข้ึนได้ สิ่งท่ีสําคัญอีกอย่างหน่ึง คือ 
ความร่วมมือกันระหว่างผู้วิจัย บทบาทของภาครัฐและ
ภาคการศึกษา ผู้ผลิต และผู้จัดจําหน่าย ต้องทํางานกัน
เป็นทีม เพ่ือให้สามารถพัฒนาสินค้าได้เข้าสู่ตลาดได้เร็ว 
และมีต้นทุนการผลิตต่ํ าลง ลดการซ้ํ าซ้อนการซื้อ
เครื่องจักรที่ทํางานเฉพาะซึ่งสามารถใช้เคร่ืองมือเดิมที่มี
อยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนสู่ไลน์การผลิตอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ได้ รวมถึงประเทศไทยต้องมองตลาดในอาเซี่ยน
หรือเอเชียเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือจะได้ขยายกําลังการผลิตได้ 
ซึ่งแน่นอนว่าต้องทําไปพร้อมกัน 
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เทคโนโลยีใหม่เปล่ียนขยะยางให้เป็นวัสดุเก็บพลังงาน  

Amit Naskar, Parans Paranthaman และ Zhonghe Bi จากห้องปฎิบัติการ Oak Ridge National Laboratory (ORNL) 
ของกรมพลังงาน (Department of Energy) ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการนําขยะยางล้อมาผ่านกระบวนการปรับสภาพ
ที่เหมาะสมให้กลายเป็นเขม่าดําคอมโพสิตสําหรับใช้เป็นวัสดุเก็บพลังงาน เช่น ในแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุแบบยิ่งยวด 
(supercapacitors) คะตะลิสต์ และเทคโนโลยีการกรองนํ้า 

เมื่อนําคาร์บอนที่ผลิตได้มาทดสอบโดยใช้เป็นแอโนด (anodes) ในแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนในระดับ
ห้องปฏิบัติการ พบว่าวัสดุดังกล่าวมีความสามารถในการกักเก็บประจุที่สูงกว่า มีอัตราเร็วในการชาร์จประจุไดเ้ร็วกว่า และมี
ต้นทุนที่ต่ํากว่าแบตเตอรี่แบบกราไฟต์ธรรมดาถึงร้อยละ 10 อีกด้วย  

เทคโนโลยีน้ีก่อให้เกิดตลาดใหม่ในการนําเศษยางล้อท่ีมีอยู่ทั่วโลกประมาณ 1 พันล้านเส้นต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
ถูกนําไปฝังกลบหรือนําไปใช้เป็นสารตัวเติมในพลาสติก ยาง ยางมะตอย สนามหญ้าเทียมและงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ มาใช้
ประโยชน์ 

Paranthaman กล่าว“กระบวนการนี้ได้ปฏิวัติการใช้ประโยชน์จากขยะในประเทศท่ีมีมากกว่าร้อยละ 2 ให้
กลายเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บพลังงานซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ให้สูงข้ีน” Richard Lee, CEO 
แห่ง RJ Lee Group. กล่าว “พวกเรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ ORNL ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ี โครงการน้ีถือเป็น
สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ในทางอุดมคติระหว่างศักยภาพพ้ืนฐานการวิจัยของ National Laboratory กับธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรมข้ันสูงขนาดเล็กในการต่อยอดเชิงพาณิชย์” 

Naskar กล่าว “ความสําเร็จของเราในการผลิตคาร์บอนคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงจากขยะยางล้อสําหรับใช้เป็น
วัสดุเก็บพลังงานช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับยางล้อท่ีจะนําไปรีไซเคิล”  

Paranthaman กล่าว “ข้ันต่อไปคือการนําวัสดุคาร์บอนท่ีผลิตได้ในห้องปฏิบัติการมาขยายขนาดการผลิตในสเกลที่ใหญ่ข้ึน”  
 

 

  ข่าวเทคโนโลยียาง 



 

 
 
 

 

 

จดหมายข่าวเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไมย้างพารา 

ธันวาคม 2558            

 
การวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนยางล้อรีไซเคิลมาเป็นผงกราไฟต์น้ีได้รับทุนสนับสนุนจากโปรแกรมนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับ

ห้องปฏิบัติการ (laboratory’s Technology Innovation Program) ส่วนการประเมินผลวัสดุใหม่ที่ใช้เป็นข้ัวแบตเตอร่ี
อิเล็กโทรดได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานวิทยาศาสตร์ DOE อย่างไรก็ตาม ORNL จะร่วมมือกับ RJ Lee Group 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีต่อไปโดยจะดําเนินการเป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของเอกชน 
 
                                                  ที่มา: http://rubberjournalasia.com ประจําวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
        
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาคีย์บอร์ดยาง  

นักวิทยาศาสตร์ของ Andreas-Tairych University of Auckland ได้พัฒนาคีย์บอร์ดท่ีมีความน่ิม สามารถยืด
ออกหรือพับงอได้ โดยใช้วัสดุไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอร์ (dielectric elastomer) “คุณลองนึกดูว่าจะดีแค่ไหน ถ้าคุณทํา
ของตกลงบนพื้น แล้วของน้ันก็สามารถกระเด้งตัวกลับข้ึนมาได้โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ” Daniel Xu ผู้เขียนบทความกล่าว
“น่ีคือประโยชน์ของอุปกรณ์เหล่าน้ีที่ทําจากยางที่สามารถดึงยืดและพับงอได้” 

คีย์บอร์ดน้ีมีลักษณะเป็นแผ่นยางบางๆ ที่สามารถนําไปพันรอบวัตถุต่างๆ ได้เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นคีย์บอร์ดได้  
ทําจากเซ็นเซอร์ 2 ชั้นวางตั้งฉากกันโดยรวมกันเป็นลามิเนตเพียงชั้นเดียว และมีระบบแยกไฟฟ้าเพ่ือให้เป็นจุดสัมผัสได้ถึง 9 จุด 
บนคีย์บอร์ด สามารถนําไปแปะลงบนผิวหนังเพ่ือใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับ
นักกีฬา แพทย์ และระบบส่ังงานด้วยการเคลื่อนไหว 

นักวิจัยทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานของคีย์บอร์ดผ่านวิดีโอเกมส์ เช่น การทําถุงมือที่มีเซ็นเซอร์สําหรับเกมส์ยิงปืน  
ซึ่งการทํางานครั้งน้ีได้ร่วมมือกับบริษัท StretchSense ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการออกแบบ 

ผลงานวิจัยน้ีได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Smart Materials and Structures 
 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/scientists-develop-rubber-keyboard/   
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 แนะนํา “หลกัสูตรทางด้านยาง

มหาวทิยาลยัแม่โจ้” 
 เสวนา  

“การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทไดอ้ย่างไร” 
 ภาพข่าวกิจกรรม  

           -  เสวนา “การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร"  
           -  งานการจัดแสดงผลติภัณฑ์และการใช้ 
              ประโยชน์จากยางธรรมชาติ 
 

 

 
        
       

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับน้ีเข้าสู่ปีที่ 3
แล้วนะคะ เน้ือหาของจดหมายข่าวประกอบด้วยการแนะนํา
หลักสูตรทางด้านยาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมเทคโนโลยียางพาราของภาคเหนือ ซึ่งในส่วนของ
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีความน่าสนใจอย่างไรน้ัน 
สามารถติดตามได้จากจดหมายข่าวฉบับน้ี 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ทางเครือข่ายฯ 
ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร” 
ณ ห้องประชุม 720 ชั้น 7 อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมีคุณบํารุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เป็นวิทยากรนําและได้นําเสนอภาพข่าวกิจกรรมการเสวนา และการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล โดยทางเครือข่ายฯ ได้นําผลงานการวิจัยและพัฒนายางล้อตันไร้รอยเปื้อนร่วมจัดนิทรรศการในครั้งน้ีด้วย 
  
 

  
จากการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอให้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานส่งเสริมเทคโนโลยี
ยางพาราของภาคเหนือ และได้มีมติเห็นชอบให้คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
สําหรับการจัดตั้งสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)  
และร่างหลักสูตร เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 16/2546 
และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์-อุตสาหกรรม
การยางข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ด้าน 

                                                                                 อุตสาหกรรมการยาง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน  

บทบรรณาธกิาร 

หลกัสูตรเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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   (ภาษาไทย): หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (4 ปี) 
   (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science Program in 
   Rubber and Polymer Technology 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ชือ่เตม็ (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑติ  
   (เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์) 
   ชือ่ยอ่ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
   ชือ่เตม็ (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science 
   (Rubber and Polymer Technology) 
   ชือ่ย่อ(ภาษาอังกฤษ): B.S. (Rubber and Polymer      
   Technology) 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปีพุทธศักราช 2554 เป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (จากเดิมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 
(อุตสาหกรรมการยาง) ปีพุทธศักราช 2548) ในการปรับปรุงครั้งน้ีได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 รวมทั้งให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ต้องการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรปรับปรุงน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้อง มีความสามารถในการ
เผยแพร่และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์โดยมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพ่ิมเติมวิชาเอกเลือก
ทางด้านพอลิเมอร์มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือผลิต
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ท้ังภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 

นอกจากน้ี ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการอนุมัติ 
 

หลกัสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
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        สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เน้นศึกษาเก่ียวกับ 
   ความรูพ้ื้นฐาน วิชาวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีนํ้ายาง เทคโนโลย ี
   ยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ การแปรรูปพอลิเมอรแ์ละ 
   ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ 
   ซึ่งจะนําไปสู่ความสามารถในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   พอลิเมอร์และยางพาราได้ 
       ในส่วนของการวจัิยและพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์และ   
   เทคโนโลยียางของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มดีังน้ี 
    - กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ สําหรับ 
     ผลติผลติภัณฑ์จากน้ํายางธรรมชาต-ิแม่โจ้ (1) 
   - กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเลก็ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ 
     สําหรับงานข้ึนรูปผลติภัณฑ์จุ่มนํ้ายางระดบัชุมชน-แมโ่จ้(2) 
   - ผลของไคตินและไคโตซานต่อสมบตัิทางกายภาพของ 
     ผลติภณัฑ์จากนํ้ายาง 
   - กาว hot-melt จากยางธรรมชาติ 
   - การเลือกใชส้ารต้านออกซิเดชันในยางธรรมชาติที่วลัคาไนซ ์
     ดว้ยระบบเปอร์ออกไซด ์
   - การเตรียมวัสดุกระเบ้ืองหลังคายางจากยางผสมระหว่าง 
     NR/EPDM 
   - การใช้เคลย์และแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติมร่วม 
     ในยางธรรมชาต ิ
  - ศึกษาผลของการใช้นํ้ามันปาล์มเป็นสารกระตุ้นใน  
    ยางธรรมชาติผสมเขม่าดาํ 
  - การใช้รําส กัด นํ้ามัน เ ป็นสารตัว เติมในฟองนํ้า  
    ยางธรรมชาติ 
  - การศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมชนิดดูดซับกลิ่นต่อ  
    สมบัติเชิงกลของยางคงรูป 
 - การหาค่าเหมาะสมที่ สุดของสมบัติ เชิ งกลของ  
   ยางธรรมชาติทีใ่ช้รําสกัดนํ้ามันผสมแคลเซียมคาร์บอเนต 
   เป็นสารตัวเติมโดยใช้เจเนติกอัลกอลิทึม 
- อทิธิพลของสารก่อฟองตอ่ลกัษณะการวลัคาไนซแ์ละสมบัติ           
  เชิงกลของยางธรรมชาติวลัคาไนซ ์

-  
   
 
- การใช้เพอร์ไลต์เป็นสารตัวเติมชนิดดดูซับกลิ่นในยางคงรูป 
- ความแตกต่างของสมบัติทางวิสโคอลีาสตกิระหว่างถุงมอื 
  ทางการแพทย์ที่อบด้วยเครื่องอบวัลคาไนซ์ยาง 
  แบบอินฟาเรดร่วมกับลมร้อน 
- ฉนวนกันความร้อนจากโฟมยางธรรมชาต ิ
- สมบัติความทนตอ่ความร้อนและความสามารถย่อยสลาย 
  ได้ทางชีวภาพของยางโฟมธรรมชาติที่ใช้รําสกัดนํ้ามัน 
  เป็นสารตัวเตมิ 
- การศึกษาผลกระทบของระบบการคงรปูนํ้ายางธรรมชาต ิ
  ต่อการทนแรงดัดและการทนตอ่การบ่มเรง่ของวัสดุผสม  
  ชีวมวลที่ใช้นํ้ายางธรรมชาตเิป็นตัวประสาน 
- การศึกษาผลของเปลอืกลําไยที่ใช้เป็นสารตวัเติมตอ่สมบัต ิ
  ของฟองนํ้ายางธรรมชาต ิ
- การเตรียมเขม่าดําจากรําสกัดนํ้ามันพืชเพื่อใช้เป็น 
  สารตัวเติมในยางธรรมชาต ิ
- การใช้น้ําส้มควันไม้เป็นสารเพ่ิมประสิทธิภาพจับตัว 
  นํ้ายางสกิม 
- อิทธิพลของชีวมวลเหลอืใช้ทางการเกษตรต่อสมบัต ิ
  โฟมยางธรรมชาต ิ
- การใช้ เขม่าดําจากรําสกัด นํ้ามันเป็นสารตัวเติม  
  ในยางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สนัทราย  
จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 0-5387-5869-71 โทรสาร 0-5387-8113 
http://www.engineer.mju.ac.th/ 
 

หลกัสูตรเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



 

 
 
 

 

  

จดหมายข่าวเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไมย้างพารา 

กุมภาพันธ์ 2559            

 
          
  

  

สรุปการเสวนา 

 บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เติบโตมาจากบริษัทท่ีทํากิจการค้าขาย (Trading company) นําเข้า
สารเคมี สี มาสเตอร์แบตช์จากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย เมื่อเริ่มเข้ามาดําเนินธุรกิจน้ีก็มองเห็นว่า
ธุรกิจยังไม่มั่นคง ควรจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นของตนเอง จึงได้เร่ิมทําวิจัยโดยเริ่มจากการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ซึ่งเป็นเข้าไปให้บริการที่โรงงานของลูกค้าและ/หรือนํา
โจทย์จากลูกค้ามาพัฒนาต่อที่ห้องปฏิบัติการของทางบริษัทเอง จนกระทั่งเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา (CD) ทําให้บริษัทสามารถจัดหา
เครื่องมือทดสอบได้ จึงได้เริ่มทําวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์อย่างจริงจัง ปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา 
ชื่อว่า บริษัทวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ จํากัด โดยหวังว่าจะได้ knowhow และข้อมูลวิจัยที่สามารถป้อน
ให้กับอุตสาหกรรมได้ บริษัทดังกล่าวซึ่งดําเนินการมาแล้ว 5 ปี และเร่ิมที่จะมีผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องYT720 ชั้น 7 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ ทางเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ได้จัดเสวนากาแฟ  
หัวข้อ “การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากคุณบํารุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เป็นวิทยากรนําการเสวนาในครั้งน้ี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการนําเอาการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ใน
บริษัท และกระตุ้นให้บรษัิททีย่งัไม่ไดท้าํวิจยัหันมาสนใจการทําวิจัยมากข้ึน อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมยางของประเทศ 
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สรุปการเสวนา (ต่อ) 

 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําการวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนาบริษัท ได้แก่ 
1. ทัศนคติ (attitude) ของผู้บริหารท่ีมองว่าองค์กรจะเตบิโตไดอ้ย่างย่ังยืนต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง 

โดยอาศัยการวิจัยพัฒนา ถ้าบริษัทอยู่เฉยๆ ไม่ดําเนินการอะไร ต่อไปธุรกิจก็อาจจะถึงยุคของการเสื่อม
ถอย เช่น ค่าแรงงานที่สูงข้ึน ก็จะไม่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทน นอกจากน้ัน ทุกงานวิจัยก็จะมีส่วน
ที่ดีของมันแม้ว่างานวิจัยชิ้นน้ันจะไม่สําเร็จก็ตาม แต่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในระหว่างการทํา
วิจัยน้ัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนางานอื่นได้  

2. ตลาด บริษัทต้องศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มตลาดว่าจะเป็นไปในลักษณะใด และบริษัทยังขาดงานวิจัย
อะไรบ้างท่ีจะชว่ยให้ประสบความสําเร็จไปยังจุดที่มุ่งหวัง 

3. ความมีใจสู้ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึง
การปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้  

4. การบริหารงานบุคคล ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เป็นเรื่องสําคัญ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานของบริษัทได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เช่น การส่งไปฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน ในด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีและการตลาด รวมไปถึงการให้รางวัลอย่างเหมาะสมเพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจกับพนักงาน 

 อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
1. นักวิจัยไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร ทําให้การวิจัยและพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของตลาด

ผลงานวิจัยจึงไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่วิจัยได้แล้วจะนําไปผลิตเป็นสินค้าจริง
จะทําอย่างไร การตลาดท่ีดีจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับความสําเร็จของงานวิจัยและพัฒนา 

2. สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันอาจยังไม่เหมาะกับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมท่ีมีความพิเศษมาก
และมีมูลค่าสูง เพราะตลาดในประเทศไม่ใหญ่พอ แต่สําหรับประเทศจีนที่มีตลาดใหญ่มาก แม้สินค้า
เหล่าน้ีจะขายได้เพียง 1% ก็สามารถสร้างรายได้ได้มาก ทําให้ธุรกิจพัฒนาไปได้ 

3. เงินทุนมีความสําคัญ สําหรับการวิจัยต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผล (อาจถึง 4-5 ปี) ซึ่งช่วงเวลา
ดังกล่าวยังไม่สามารถผลิตสินค้าขายได้ แต่ต้องมีการลงทุนทั้งสถานที่ เครื่องจักรผลิต แรงงาน ฯลฯ 
ถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่มีเงินทุนเพียงพอก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะการสนับสนุนเงินทุนวิจัยที่
ได้รับจากภาครัฐน้ันส่วนใหญ่จะเป็นแค่เฉพาะค่าที่ปรึกษา ไม่รวมถึงเงินทุนอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ นอกจากน้ันบริษัทใหญ่ยังได้เปรียบในเร่ืองของช่องทางการขาย การมีเครือข่ายเชื่อมโยง 
(networking) ต่างๆ ซึ่งบริษัทเล็กๆ ไม่สามารถทําได้ 

4. บุคลากร การที่จะทําให้ทุกคนในองค์กรรู้เรื่องเก่ียวกับนวัตกรรมที่บริษัทดําเนินการน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย 
ต้องให้การศึกษาแก่บุคลากรด้วย 
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 สิ่งที่ประเทศไทยควรดําเนินการ คือ ลดการนําเข้าและดําเนินการทําเลียนแบบและพัฒนา (copy and 
development) เพราะการทําเลียนแบบและพัฒนาต่อยอดในสินค้าเดิมที่มีอยู่ให้ดีข้ึนน้ัน ค่าดําเนินการ
ไม่สูงเท่าค่าดําเนินการวิจัยและพัฒนาของท่ีใหม่ ผู้ผลิตก็ไม่ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีใหม่มาทํา   
ก็ลดต้นทุนได้พอสมควร สิ่งเหล่าน้ีช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะต้องพัฒนาสินค้า
นวัตกรรมด้วยเพื่อให้แข่งขันได้ แต่อาจมีความจําเป็นในอนาคตเช่นในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยที่จะต้องให้
ความสําคัญกับตลาดด้วยจึงจะประสบความสําเร็จ 

 นอกจากการวิจัยและพัฒนาแล้ว หน่วยราชการต่างๆ ก็จําเป็นต้องให้การสนับสนุนและทํางานร่วมกัน
แบบบูรณาการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ โดยทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศอาจจะช่วยหาตลาดให้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยในเรื่อง
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับ
การดูแลยางพาราในส่วนของต้นนํ้า กลางนํ้า เป็นต้น 

 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาควรแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาในระดับต้นแบบ 
กับ การสนับสนุนให้เกิดการนําต้นแบบไปผลิตจริงในอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งปัจจุบันการให้ทุนวิจัยของ
ภาครัฐส่วนใหญ่จะสิ้นสุดแค่ในระดับต้นแบบ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนต่อในการพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการไปสู่การผลิตจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจต้องช่วยในการลงทุนซื้อคร่ืองมือและ
เครื่องจักรผลิตด้วย เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งจะขาด
เงินลงทุนในการดําเนินการ  

สรุปการเสวนา (ต่อ) 

 นักวิจัยกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักวิจัย
คิดค้นวิจัยเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แต่เมื่อดําเนินการสําเร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนําไปต่อยอดให้เกิดการผลิต
จริงในอุตสาหกรรมเพ่ือขายได้อย่างไร ในขณะท่ีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีประสบการณ์ในการทํา
ธุรกิจ และอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมี
หน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐได้จัดตั้งฝ่ายการตลาดเข้ามาเพ่ือดูแล
ผลิตภัณฑ์หลังวิจัยสําเร็จเพ่ือต่อยอดให้สามารถนําไปผลิตในอุตสาหกรรมได้ แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ
เน่ืองจากงานวิจัยในภาครัฐน้ันหลากหลาย จนเราไม่สามารถจะมีฝ่ายการตลาดที่เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากน้ัน ฝ่ายการตลาดก็อาจขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดอีก
ด้วย เปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Du Pont, SCG, PTT ซึ่งบริษัทเหล่าน้ีจะมีนักวิจัยและฝ่ายการตลาด
พร้อมอยู่ในบริษัทเดียวกัน การทํางานก็จะเน้นเฉพาะรายผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถดําเนินการพัฒนาควบคู่
ไปกับการหาตลาดได้ จึงประสบความสําเร็จได้มากกว่า 
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 แนวความคิดเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน คือ นักวิจัยยังเกรง
ที่จะสูญเสียผลประโยชน์ บางครั้งจึงไม่ได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ในการทํางานวิจัย ซึ่งอาจทําให้การทํางาน
วิจัยสําเร็จได้ยาก นอกจากนั้นยังคิดถึงค่าตอบแทนเป็นลําดับแรกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะทําวิจัยได้สําเร็จหรือไม่ 
ส่วนผู้ประกอบการบางรายก็เอาเปรียบนักวิจัยโดยพยายามสอบถามนักวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้หรือ
เทคโนโลยีที่ต้องการ โดยไม่ได้ให้ค่าตอบแทนนักวิจัย เหมือนเป็นการเอาเปรียบนักวิจัย จึงเกิดความไม่
ไว้วางใจกัน และไม่สามารถทํางานด้วยกันได้ ดังน้ันควรจะมีหน่วยประสานงานหรือผู้ประสานงาน   
มาเป็นตัวกลางในการดูแลผลประโยชน์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย 

 แนวความคิดเรื่องวาระแห่งชาติ เน่ืองจากปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่ต้อง
แข่งขันกับต่างประเทศ ดังน้ันจึงเสนอให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยใช้ความสามารถของ
แต่ละโรงงานมารวมกันเพ่ือทําธุรกิจกับต่างประเทศ แทนที่จะมาแข่งกันเอง รับคําสั่งซื้อจากต่างประเทศ
เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วแจกจ่ายให้แต่ละโรงงานไปผลิตในส่วนที่ตัวเองถนัดแล้วจึงนํามารวมกันเป็น
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพ่ือส่งขายต่อไป นอกจากน้ัน ยังอยากให้มีหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ความต้องการจากภาคเอกชน แล้วประสานจัดหานักวิจัยมาร่วมดําเนินการ จัดหา supplier รวมไปถึง
การจัดหาตลาดด้วย 

 จุดอ่อนที่สําคัญของอุตสาหกรรมยางไทย คือ การขาดบุคลากร ซึ่งทางบริษัท MBJ ก็มีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาบุคลากรเองโดยการจัดตั้งโรงเรียนยางผลิตบุคลากรระดับ ปวช. ปวส. เพ่ือทํางานกับบริษัทเอง
หรืออาจทํางานที่อื่นด้วยกไ็ด้  ปัจจุบันบริษัทก็ได้ให้การสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านยางของประเทศ
โดยการรับนักศึกษามาฝึกงาน เป็นต้น 

สรุปการเสวนา (ต่อ) 
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ทางเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ได้จัดเสวนากาแฟหัวข้อ “การวิจัยช่วย
พัฒนาบริษัทได้อย่างไร” ข้ึนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมา ณ ห้องYT720 ชั้น 7 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ   

 

ภาพข่าวกิจกรรม: เสวนา “การวิจัยช่วยพัฒนาบรษิัทได้อย่างไร” 
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เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวม 
นําผลงานนวัตกรรมยางพารามาจดัแสดงให้นายกรฐัมนตรีและคณะรฐัมนตรีชม ซึ่งบรรยากาศภายในงานจดัแสดงนิทรรศการ 
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังน้ี  
      A. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา  
      B. ผลติภัณฑ์ยางเพ่ือการเกษตร 
      C. ผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือการคมนาคม  
     D. ผลติภัณฑ์ยางเพ่ือการทหาร  
      E. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการแพทย์และเครือ่งสําอาง  
      F. ผลิตภัณฑ์เพ่ือที่พักอาศัยและเคร่ืองอุปโภค  
      G. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพข่าวกิจกรรม: งานการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ได้ที ่http://rubber.oie.go.th/rrd และ https://www.facebook.com/ClusterRubber   
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 งานแสดงสินค้านานาชาติ 

 “ยาง น ้ายาง และยางล้อ ครั งท่ี 3” 
 กิจกรรมเครือข่าย 

- การฝึกอบรม เรื่อง “การวัลคาไนซ์ยาง 
  เพื่อให้ได้ สมบัติตามต้องการ” 
- สัมมนาวิชาการ เรื่อง “New Methods 
  for Characterization of Modified 
  Natural Rubber 

 ข่าวเทคโนโลยี  
           -  Tytec Recycling ประกาศน้ายางล้อ OTR 
               มารีไซเคิล 
           -  จุฬาฯ เปิด 3 ผลงานวิจัยรีไซเคิลในอุตสาหกรรมยาง 
 

 
 

 

 
        

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกท่าน จดหมาย
ข่าวฉบับนี้ เราจะพาท่านเดินชมงานแสดงสินค้านานาชาติ
ด้านยาง น้้ ายาง และยางล้อ ท่ีเพิ่ งจัดผ่านไปเมื่อเดือน
มีนาคม 2559 และอัพเดตกิจกรรมของเครือข่ายฯ ในเดือน
ท่ีผ่านมา พร้อมท้ังข่าวคราวความก้าวหน้าเทคโนโลยียาง
ด้วยค่ะ  
 

  
“งานแสดงสินค้านานาชาติด้านยาง น้้ายาง และ

ยางล้อ ครั้ง ท่ี  3 หรือ 3 rd International Exhibition for 
Rubber, Latex & Tire Industries” เป็นงานแสดงสินค้า
เกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์ยางท่ีจัดขึ้นเป็นประจ้าทุก 2 ปี 
โดย บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิ เคช่ันส์ จ้ากัด ร่วมกับ 
บริษัท ไชน่ายูไนเต็ดรับเบอร์คอร์ปอเรช่ัน (CURC) จ้ากัด ส้าหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 8-11 มีนาคม 2559        
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Rubber City, Creating Innovation through 
Smart Partnership" และมอบรางวัล "Rubber Technologist Awards 2016" เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2559  

นอกจากนี้  เทคโนบิซ กรุ๊ป  ยังได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน  
“1st Global Rubber Research Fair 2016” และได้ริเริ่มให้มีรางวัล “Thailand Rubber Technologist 2016” ขึ้นเป็น
ครั้งแรก เพื่อมอบให้แก่บุคคลท่ีได้ท้างานด้านยางมาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ท้ังนี้ Dato Dr Ong Eng Long 
ท่ีปรึกษาด้านเทคนิคของบริษัท  Kossan Rubber Industries Bhd ประเทศมาเลเซียได้รับรางวัล  ASEAN Rubber 
Technologist 2016 และ ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล Thailand Rubber 
Technologist 2016  

บทบรรณาธิการ 

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านยาง น ้ายาง และยางล้อ 
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ผู้จัดมุ่งหวังท่ีจะให้งานนี้เป็น “จุดนัดพบจากท่ัวโลก” แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมออกบูธมากกว่า 70% 

เป็นผู้ประกอบการจากอินเดียและจีน รองลงมาเป็นผู้ประกอบการจากญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา 
ส้าหรับงานในปีนี้มีไฮไลท์หลักๆ ดังนี้ 
1. งานแสดงสินค้า 

  ผู้เข้าร่วมออกบูธกว่า 250 บริษัทจาก 50 ประเทศท่ัวโลก ได้แก่ 
 1) Rubber Technology Expo 2016 
 2) Rubber Products World Expo 2016 
 3) Bangkok International Tire Expo 2016 
 4) Latex Expo 2016 
 5) Natural Rubber Expo 2016 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 2. งานประชุมเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญ 

งานประชุมเฉพาะทางโดยผู้เช่ียวชาญจากท่ัวโลกท่ีจะน้าเสนอข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาล่าสุดกว่า  
               20 หัวข้อใน 3 งานหลัก ได้แก่ 

 1) Rubber Compounding Asia 2016  
 2) Tire Industry Tech 2016 
 3) Rubber Market Seminar 2016 
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3. หลักสูตรอบรมระยะสั นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
     หลักสูตรอบรมระยะส้ันโดยผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะด้านและมีช่ือเสียงระดับสากลมาเป็นวิทยากร 
    อบรมหลักสูตรต่างๆ ถึง 120 หลักสูตร แบ่งเป็น 9 กลุ่ม คือ 

 1) การคอมพาวด์ยาง วัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์ 
 2) คุณสมบัติของยาง การทดสอบ และข้อบังคับ 
 3) เทคโนโลยีการผลิตน้้ายาง 
 4) เทคโนโลยียางล้อ แนวปฏิบัติ และกลศาสตร์ 
 5) เทคโนโลยียางและยางล้อ 
 6) แม่พิมพ์ยาง และการท้าแม่พิมพ์ 
 7) ผลิตภัณฑ์ยาง การประยุกต ์และการออกแบบ 
 8) การรีไซเคิลยางและยางล้อ 
 9) การบริหารจัดการยางล้อ 
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4. งานแสดงผลงานวิจัยด้านยาง 

งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง “Global Rubber 
    Research  Fair 2016"  จากนักวิจัยท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศในรูปแบบของโปสเตอร์มากกว่า 150 
    งานวิจัย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ 
     ภาคอุตสาหกรรม 
 

  นอกเหนือจากงานต่างๆ แล้ว ภายในงานยังมีบูธให้ค้าปรึกษาทางเทคนิคโดยผู้เช่ียวชาญท้ังในประเทศไทย 
     และต่างประเทศ เช่น บูธของมหาวิทยาลัยมหิดล บูธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บูธของบริษัท และการ 
     จัดการพบปะพูดคุยส้าหรับผู้บริหารระดับสูงในงาน CEO Dinner อีกด้วย 

 
TechnoBiz  และ Rubber World magazine ได้รว่มกันจัดต้ังโครงการท่ีมีช่ือว่า “Rubber Technologists 

                 Network, RTN” ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มกันของนักเทคโนโลยียางท่ีช้านาญพิเศษจากท่ัวทุกมุมโลก (เป็นผู้มีประสบการณ์ 
                  ด้านยางไม่น้อยกว่า 3 ปี) เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และให้ค้าแนะน้าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยาง 
                 หากท่านใดท่ีสนใจเข้าร่วมกลุ่ม RTN สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีท่ี www.grte-digest.com 
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1. การฝึกอบรม 
 

วันท่ี 2 มีนาคม 2559  ทางเครือข่ายฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิกเครือข่ายฯ ในหัวข้อเรื่อง 
              "การวัลคาไนซ์ยางเพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ" โดยมี ผศ.ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด จากภาควิชาวัสดุศาสตร์  
              คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องทวีวัฒนา ช้ัน 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน 
              วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมเครือข่าย 
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2. สัมมนาวิชาการ

วันท่ี 14 มีนาคม 2559 ทางเครือข่ายฯ ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "New Methods for Characterization of  
     Modified Natural Rubber" ณ ห้อง 102 ช้ัน 1 อาคารส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
     (สวทช.) ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
     ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยาย 2 หัวข้อ ได้แก่ 

1. Modification  of Natural Rubber and Characterization Using NMR, 3D-TEM and 
      FIB-SEM โดย Dr. Yoshimasa Yamamoto จาก National Institute of Technology, Tokyo College 
      (Tokyo KOSEN) 

2. Analysis of Crosslinking Junctions of Vulcanizated Natural Rubber by Solid-state 
                 NMR Spectroscopy โดย ดร.อรพินท์ ยามาโมโตะ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
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Tytec Recycling ประกาศน้ายางล้อ OTR มารีไซเคิล 
 
  
 
 
 
 
 

 
Tytec Recycling เป็นบริษัทใหม่ต้ังอยู่ในเมือง Perth รัฐ Western Australia ได้ประกาศท่ีจะน้ายางล้อท่ีใช้นอก

ถนน (Off The Road: OTR) มารีไซเคิลเป็นแห่งแรกในออสเตรเลียภายในปีนี้  โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท Green 
Distillation Technologies (GDTC) ท่ีได้รับรางวัล Edison Award ในการเปล่ียนยางล้อเก่าใช้แล้วท่ีใช้งานในเหมืองและ
การเกษตรให้กลายเป็นแหล่งพลังงานท่ีน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ กระบวนการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีใช้พลังงานน้อยลงและ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับท่ีต้่ามาก อีกท้ังยังท้าให้สภาพแวดล้อมในการท้างานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

นาย Brett Fennell ประธานบริษัท Tytec Recycling กล่าวว่า “เราได้พัฒนาการรีไซเคิลยางล้อ OTR ให้มี
ประสิทธิภาพมา 9 ปีแล้ว โดยได้ร่วมมือกับ GDTC เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะเปล่ียนยางล้อรถเกษตรให้กลายเป็นแหล่ง
พลังงานท่ีน้ากลับมาใช้ใหม่ได้”  

ส่วนใหญ่กระบวนการรีไซเคิลยางล้อจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การน้าขอบลวดเหล็กออกจากยางล้อ การตัดยางให้
เป็นช้ินเล็กๆ บดยางช้ินเล็กๆ นั้น และขั้นตอนสุดท้าย คือ การใช้แม่เหล็กช่วยแยกเศษโลหะออกจากผงยางท่ีถูกบดแล้ว ผง
ยางท่ีได้นี้โดยท่ัวไปแล้วจะใช้ท้าพื้นสนามกีฬา พื้นสนามเด็กเล่น และพื้นสนามม้า 

“Tytec Recycling ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลยางล้อ OTR ท้ังเส้นด้วยขั้นตอนเดียว โดยการใช้กระบวนการกล่ันแยก
ล้าดับส่วนยางล้อด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้เส้นลวดเหล็ก ผงคาร์บอน และน้้ามันดีเซล คุณภาพสูงท่ีสามารถ
น้าไปจ้าหน่ายได้ กระบวนการนี้เป็นการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับท่ีต้่ามาก 
เตาปฏิกรณ์ท่ีใช้นั้นจะมีอุณหภูมิและความดันท่ีลดต้่าลงมาก  ซึ่งเป็นผลดีต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน อีกท้ังยังช่วยลดการสึกหรอ 
และความเสียหายท่ีจะเกิดแก่โรงงานได้ด้วย”  

 “เราก้าลังด้าเนินการเพื่อเริ่มการรีไซเคิลยางล้อ OTR ในเดือนมิถุนายนนี้ และจะเปิดศูนย์รีไซเคิลท่ีเมือง Perth 
ในเดือนมกราคมปีหน้า ต่อจากนั้นก็จะเปิดศูนย์รีไซเคิลท่ีรัฐ Queensland ต่อไป” นาย Fennell กล่าว  

 
 
                (ท่ีมา: http://rubberjournalasia.com, 31/03/2016)   

 
 
 
 

ข่าวเทคโนโลยียาง 
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เมษายน 2559            

 
จุฬาฯ เปิด 3 ผลงานวิจัยรีไซเคิลในอุตสาหกรรมยาง 
 
นักวิจัยจุฬาฯ ประสบความส้าเร็จน้ากระดองปลาหมึกมาใช้เป็นสารเสริมแรงชนิดใหม่ส้าหรับยางธรรมชาติเพิ่ม

ประสิทธิภาพใช้งานด้านอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่างานวิจัย

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในอุตสาหกรรม
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนี้ มุ่งศึกษาและปรับปรุงสมบัติเชิงกล เชิงความร้อน และเชิงพลวัตของยางธรรมชาติ ให้สามารถ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อการน้าไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้  โดยแบ่งหัวข้องานวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1. การหาสารเสริมแรงชนิดใหม่มาทดแทนสารเสริมแรงชนิดด้ังเดิม งานวิจัยนี้ถือเป็นงานวิจัยช้ินแรกท่ีน้ากระดอง
ปลาหมึกซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงถึง 90% มาใช้เป็นสารเสริมแรงชนิดใหม่ส้าหรับยางธรรมชาติทดแทนการใช้แคลเซียม
คาร์บอเนตท่ีมีขายในอุตสาหกรรมท่ีมาจากการระเบิดภูเขา หรือเตรียมขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมี เป็นการเพิ่มมูลค่า
ของวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติหรือจากภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล เป็นกระบวนการก้าจัดขยะทางทะเลท่ีมีความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม และเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง นอกจากนี้ข้อดีของการน้าวัสดุท่ีเหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้เป็นสาร
เสริมแรงนั้น คือ ราคาถูก น้้าหนักเบา และท่ีส้าคัญ คือ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

2. การผลิตวัสดุสีเขียว (Green materials) พอลิเมอร์ท่ีมีการหดตัวได้ดีเย่ียมเมื่อได้รับความร้อน คือ ยางธรรมชาติ 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้น้ายางธรรมชาติมาการผสมคู่กับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต้่าเพื่อให้ฟิล์มหดท่ีได้มีความยืดหยุ่น
และหดตัวได้ดีขึ้น หรือการปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กติกแอซิดให้มีความยืดหยุ่น ทนต่อความร้อนได้สูง โดยการผสม
ร่วมกับยางธรรมชาติและตัวประสาน เป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพารา ลดการพึ่งพิงการใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีเพียงอย่างเดียว และยังสามารถพัฒนาวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนื่องจากยางธรรมชาติท่ีใช้ไม่ได้ผ่าน
การคงรูป  ไม่มีการใช้สารเคมี  การมีองค์ประกอบของโปรตีนในน้้ายางสามารถท้าหน้าท่ี เป็นเอนไซม์ในการย่อยสลาย  
เพื่อผลิตวัสดุสีเขียวที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3. การน้ากลับมาใช้ใหม่ของยางธรรมชาติท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว ศึกษากระบวนการสลายพันธะก้ามะถันในยาง
ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน โดยใช้กระบวนการเชิงกลร่วมกับการเติมสารเคมี เพื่อน้ายางท่ีใช้แล้วน้ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ต้นทุนสารเคมีมีราคาถูก ง่ายต่อการน้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีก้าลังการผลิตสูงได้ องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยนี้สามารถถูกน้าไปพัฒนากระบวนการสลายพันธะก้ามะถัน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งช่วยในการแก้ไขปัญหาการก้าจัดขยะยาง อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะยาง และเป็น
แนวทางในการพัฒนาเพื่อน้าไปใช้จริงในอุตสาหกรรมยางต่อไป 
 
 

        (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจ้าวันท่ี 23 มีนาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ได้ที่ http://rubber.oie.go.th/rrd และ https://www.facebook.com/ClusterRubber   
 

http://rubber.oie.go.th/rrd


 

 
 

 

 

 

 มิถุนายน 2559 

 
 กิจกรรมเครือข่าย 

   - สัมมนาเรื่อง"การเตรียมความพร้อมสู่ 
     การรับรองมาตรฐานการจัดการ  
     ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน 
     PEFC-COC" 

 - การฝึกอบรมเรื่อง  
  “การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง” 
-  เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา 
   สถาบันยานยนต์ 

 ข่าวเทคโนโลยี  
            - กราฟีนเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น 
              ให้กับยางได้ถึงร้อยละ 50 
            - มธ.เปิดตัววัสดุดูดซับน ้ามันจากน ้ายางพารา 
 

 
 

 

 
        

 
สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกท่าน จดหมาย

ข่าวฉบับนี้ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 
แล้วนะคะ ส าหรับเนื้อหาฉบับนี้ขอน าเสนอกิจกรรมของ
เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ของเดือนพฤษภาคม ท่ีผ่านมา พร้อมท้ังข่าวคราวความก้าวหน้า
เทคโนโลยียางด้วยค่ะ  
 

  
 
1. สัมมนา 
 สัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
มาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน 
PEFC-COC" วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมหลาโอน ช้ัน 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

จัดโดย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเล่ือยและโรงอบไม้ ส.อ.ท. องค์กรรับรองการจัดการ 
ป่าไม้ยั่งยืน (PEFC) สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) และ เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 
ไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบรรณาธิการ 

กิจกรรมเครือข่าย 
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2. การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง” วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม  2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องมหาสวัสดี ช้ัน 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม 
 จัดโดยเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม 
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3. การเยี่ยมชม 
 ทางเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชม
ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางป ูอ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2559
 โดยมีวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายฯ ได้รู้จักหน่วยงานทดสอบวิจัยและพัฒนา ทางด้านยาง
และเพื่อให้เกิดศักยภาพและการประสานความร่วมมือในการท าวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคอุตสาหกรรม 
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        1. กราฟีนเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับยางได้ถึงร้อยละ 50 
 
  
 
 
 
 

 
Dr. Aravind Vijayaraghavan และ Dr. Maria Iliut จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ได้แสดง

บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ว่า การเติมกราฟีน (graphene) ซึ่งเป็นวัสดุท่ีมีความบางท่ีสุดและแข็งแรงท่ีสุดในโลกในปริมาณ
เพียงเล็กน้อยลงในแผ่นฟิล์มยาง จะสามารถเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ซึ่งแผ่นฟิล์มยาง
สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ถุงมือยาง และถุงยางอนามัย 

 ในการทดลองนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบกับวัสดุยาง 2 ประเภท ได้แก่ ยางธรรมชาติ (พอลิไอโซพรีน) และยาง
สังเคราะห์ (พอลิยูรีเทน) แล้วเติมกราฟีนแตกต่างกันท้ังชนิด ปริมาณ และขนาด  

โดยส่วนใหญ่แล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าวัสดุคอมโพสิทจะสามารถยืดออกได้มากกว่า และใช้แรงมากกว่า ก่อนท่ี
วัสดุจะขาดออกจากกัน อย่างในกรณีของกราฟีน การเติมกราฟีนลงไปเพียงร้อยละ 0.1 ก็สามารถท าให้ยางมีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50  

Dr. Aravind อธิบายว่า “วัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุท่ีประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ เนื้อวัสดุ (matrix) ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีอ่อนนุ่มและเบา และสารตัวเติม (filler) ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีความแข็งแรง เมื่อน ามาผสมเข้าด้วยกันจะได้วัสดุท่ีท้ังเบาและ
แข็งแรง ซึ่งก็คือหลักการของวัสดุคอมโพสิทเส้นใยคาร์บอนท่ีใช้ในรถสปอร์ต  หรือแม้กระท่ังวัสดุคอมโพสิทเคฟลาร์ 
(Kevlar) ท่ีใช้ในเส้ือเกราะกันกระสุน” 

งานวิจัยนี้พวกเขาได้สร้างสรรค์วัสดุคอมโพสิทจากยางซึ่งมีความอ่อนนุ่ม  ยืดหยุ่นได้ดี และฉีกขาดได้ง่ายด้วย
การเติมกราฟีน ซึ่งท าให้ได้วัสดุท่ีมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นและดึงยืดได้ดีกว่าเดิม  

Dr. Maria ได้อธิบายถึงวิธีการผลิตวัสดุชนิดนี้ว่า “เราใช้กราฟีนในรูปแบบของกราฟีนออกไซด์ซึ่งมีความแตกต่าง
จากกราฟีนท่ัวไปตรงท่ีกราฟีนชนิดนี้มีความเสถียรและกระจายตัวได้ดีในน้ า อีกท้ังวัสดุยางก็มีความเสถียรในน้ าด้วยเช่นกัน 
จึงสามารถผสมเข้าด้วยกันก่อนจะน าไปข้ึนรูปเป็นแผ่นฟิล์มยางโดยใช้วิธีขึ้นรูปแบบจุ่ม ส่ิงส าคัญก็คือ เนื่องจากฟิล์มมีความ
บางมาก เราจึงต้องการสารตัวเติมท่ีช่วยในเรื่องความแข็งแรงท่ีมีความบางมากด้วยเช่นกัน โชคดีท่ีกราฟีนก็เป็นวัสดุท่ีบาง
ท่ีสุดและแข็งแรงท่ีสุดเท่าท่ีเรารู้จัก”  

โครงการนี้มีท่ีมาจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates เพื่อพัฒนาถุงยางอนามัยท่ีน่าใช้มากขึ้น  
Dr. Arvind กล่าวว่า วัสดุคอมโพสิทชนิดนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจ าวัน หากพวกเขาสามารถพัฒนา

วัสดุยางให้แข็งแรงขึ้นและดึงยืดได้มากขึ้นก็อาจน ามาผลิตเป็นถุงยางอนามัยท่ีมีความบางยิ่งขึ้น  ซึ่งรวมท้ังถุงมือ ชุดกีฬา 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย 

 
              (ท่ีมา: http://rubberjournalasia.com, 23/05/2016) 

 

ข่าวเทคโนโลยียาง 
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  2. มธ.เปิดตัววัสดุดูดซับน ้ามันจากน ้ายางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารย์คณะวิทย์ มธ. สนองนโยบายรัฐบาล ผุดนวัตกรรมใช้น้ ายางพาราผลิตเป็นวัสดุกักเก็บน้ ามัน ครั้งแรกของโลก 

ช่วยแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ช้ีสามารถดูดซับน้ ามันได้ภายใน 3 วินาที 
"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Start Up วัสดุกักเก็บน้ ามัน นวัตกรรม

จากน้ ายางพารา ครั้งแรกของโลก โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า มธ.สนองตอบนโยบายรัฐบาลท่ี
ต้องการพาสังคมไทยก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งท่ีผ่านมา มธ.พยายามน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ แต่ติดปัญหาการต่อยอดไปสู่การตลาด เพื่อน าไปใช้จริง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ ามันท่ีมีท้ังประโยชน์ และก่อ
ปัญหา หากน้ ามันแพร่กระจายสู่แหล่งน้ าก็จะสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทาง มธ.จึงได้ต่อยอดงานวิจัยด้านยางพารา
เป็นผลิตภัณฑ์ "พาราโวลา" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยดูดซับน้ ามันครั้งแรกของโลก และยังถือเป็นนวัตกรรมท่ีสนองต่อท้ัง
นโยบาย Start Up และนโยบายส่งเสริมการแปรรูปยางพาราของไทย ท้ังนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนท่ีอยู่ภายใต้
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. ช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้  ด้าน ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวัสดุกักเก็บน้ ามัน นวัตกรรมจากน้ ายางพารา 
กล่าวว่า จุดเริ่มต้นมาจากงานวิจัยด้านยางพารา ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย มีคุณสมบัติไม่บวมเมื่อเจอน้ ามัน 
รวมท้ังได้เห็นถึงปัญหาน้ ามันดิบรั่วไหลในทะเล และแม่น้ า จึงท าให้เกิดแนวคิดน าน้ ายางพารามาต่อยอดผลิตเป็นวัสดุเก็บ
กักน้ ามัน ท่ีใช้ซ้ าได้ท้ังวัสดุเก็บกัก และน้ ามัน ไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถแยกน้ ากับน้ ามันได้อย่างชัดเจน โดยวัสดุดูด
ซับน้ ามันจะสามารถดูดซับน้ ามันได้ทันทีภายใน 3 วินาทีท่ีสัมผัสน้ ามัน ใช้ซ้ าได้ 100 ครั้ง ส่วนน้ ามันท่ีเก็บมาก็สามารถรีด
กลับมาใช้ได้อีกครั้ง และเก็บน้ ามันไว้ได้นาน7 ปี โดยสามารถใช้ได้กับน้ ามันทุกชนิด อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้รับการจด
สิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และต่อยอดเชิงพาณิชย์กับบริษัทเอกชน ใช้ช่ือผลิตภัณฑ์ว่า "พาราโวลา" โดยใช้น้ ายางพาราจาก
ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือชาวสวนยางพาราด้วย" 

     
 (ท่ีมา: http://www.dailynews.co.th ประจ้าวัน ท่ี 12 พฤษภาคม 2559)

 
 
 

 
 

 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ได้ที่ http://rubber.oie.go.th/rrd และ https://www.facebook.com/ClusterRubber   
 

http://rubber.oie.go.th/rrd
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 กิจกรรมเครือข่าย 

• การอบรม/ประชุม ช้ีแจง 
     เรื่อง “ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตาม 
     กฎหมายป่าไม้ส าหรับอุตสาหกรรม 
     ไม้ยางพารา” ครั้งท่ี 2 

• สัมมนาเรื่อง “การใช้ยางในทางการทหาร” 

• เสวนา 
- เรื่อง “การพัฒนาก าลังคน  

       ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง”   
               - เรื่อง “อุตสาหกรรมถุงมือยางไทย 
                 จะเติบโตเป็นท่ี 1 ของโลกได้ไหม” 

 สัมภาษณ์  

• ดร.กฤษฎา สุชีวะ หัวหน้าโครงการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้ 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย  

 
 

 
 

 
        

 
สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกท่าน จดหมาย

ข่าวฉบับนี้ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 4 เป็นฉบับส่งท้ายกันแล้วนะคะ  
โดยเนื้อหาของฉบับนี้ขอน าเสนอกิจกรรมเครือข่ายฯ ช่วงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 ท่ีผ่านมา และสัมภาษณ์พิเศษ 
ดร.กฤษฎา สุชีวะ หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ ยางพาราภายใต้ เครื อข่ ายความร่ วมมื อ ระหว่ าง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย และหัวหน้าศูนย์วิ จัย
เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงการ
ด าเนินงานของเครือข่ายฯ ท่ีผ่านมา ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
สามารถติดตามได้จากจดหมายข่าวฉบับนี้ค่ะ 
 

 
 
 
 
 
 
1. การอบรม/ประชุมชี้แจง  
       การอบรม/ประชุมช้ีแจงเรื่อง “ข้อกฎหมายและ 
วิธีปฏิบั ติตามกฎหมายป่าไม้ส าหรับอุตสาหกรรมไม้
ยางพารา” ครั้งท่ี 2 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2559 
เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา  
เจ.บี.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย สมาคมธุรกิจไม้
ยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเล่ือยและโรงอบไม้   
ส.อ.ท. และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน  
จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  
 

บทบรรณาธิการ 

กิจกรรมเครือข่ายฯ 



 

 
 

 

 

  

จดหมายข่าวเครือขา่ยพฒันาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
 

สิงหาคม 2559            

 
การอบรม/ประชุมช้ีแจงในครั้งนี้ มีหัวข้อการน าเสนอและบรรยาย รวม 3 หัวข้อ ดังนี้  

  1. นโยบายด้านการจัดการป่าไม้ของไทย 
  2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเล่ือยโซ่ยนต์ 
  3. กฎหมายแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายของผู้รับอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
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2. สัมมนา 
สัมมนาเรื่อง "การใช้ยางในทางการทหาร" จัดขึ้นเมื่อวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน  2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.  

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 
ไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกองทัพ 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างกองทัพกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยของรัฐ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ยางท่ีเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของกองทัพ 
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการใช้ยางพาราของประเทศไทย” โดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย การน าเสนอ “ความต้องการใช้ยางในกิจการทางทหาร” จากผู้แทนเหล่าทัพ (ทหารบก ทหารเรือ และ
ทหารอากาศ) บัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย และเสวนาเรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
ด้านการใช้ยางพาราในทางการทหาร” นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยาง อาทิ ยางล้อรถ หน้ากากยาง รองเท้ายาง 
ท่ีนอนยาง เป็นต้น                            
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3. เสวนา 

3.1 เสวนาเรื่อง “การพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง” วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง SC3 - 401  
ช้ัน 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 การพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  เป็นเรื่องส าคัญมากเรื่องหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางของประเทศต่อไปในอนาคต แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ชัดเจนและตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม  เครือข่ายฯ จึงมีความประสงค์จะจัดเวทีหารือระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุป
แนวทางการด าเนินการในการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  โดยเครือข่ายฯ จะได้น าข้อสรุปท่ีได้
ไปประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางต่อไป 
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3.2 เสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยจะเติบโตเป็นท่ี 1 ของโลกได้ไหม” วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2559 

เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 720 อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในหมู่ผู้ประกอบการผลิตถุงมือยางไทย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของอุตสาหกรรม 
ถุงมือยางไทย และน าข้อสรุปไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทยต่อไป 
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“เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ  
ไม้ยางพารา” ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 
ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการมาเป็น
ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้ว ดังนั้นจดหมายข่าว
ฉบับนี้ จึงขอน าเสนอบทสัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา สุชีวะ 
หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ  
ไม้ยางพาราภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย และหัวหน้าศูนย์วิจัย
เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
เป็น ผู้ประสาน งาน เครือข่ายฯ ในมุมมองของการ
ด าเนินงานของเครือข่ายฯ ท่ีผ่านมาอันส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราประเทศไทย   ปัญหาและ
อุปสรรค และแนวโน้มสถานการณ์ยางพาราของประเทศไทย  

 

 
ความเป็นมาของเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา 
ดร.กฤษฎา: เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ ยางพาราเป็นความคิดริ เริ่มของส านัก งาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. กระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ีเห็นว่างานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สศอ.
คิดว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะเกิดจากการท่ีโจทย์วิจัยท่ีนักวิจัย
ท าอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ       
ในอุตสาหกรรม จึงมีความคิดว่าหากมีการท าวิจัยในรูป
ขอ ง เครื อ ข่ าย ท่ี ป ระกอบ ด้ วย ผู้ป ระกอบ ก าร ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งก็คือผู้ใช้ประโยชน์  และนักวิ จัยจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นผู้ท าวิจัย และ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างบุคลากรท้ังสองกลุ่ม ก็น่าจะ
ท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น    
จึงได้เลือกให้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีประสบการณ์ในการท าวิจัยด้าน
ยาง และการให้บริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมยาง
มานาน มาเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงการนี้ 

            
บทบาทหน้ าท่ี ของเครือข่ ายพัฒ นาอุ ตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ดร.กฤษฎา: บทบาทของเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราคือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของประเทศ  

หน้ าท่ีห ลักของเครือข่ายฯ  คือสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตกับนักวิจัย
ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยในภาครัฐ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดงานวิ จัยและพัฒนาท่ี เป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีท่ีปรึกษาฯ ท าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 
ที่ปรึกษาฯ จะติดต่อกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
หาโจทย์วิจัยหรือช่วยพัฒนาโจทย์วิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ 
 

บทสัมภาษณ์พิเศษ: ดร.กฤษฎา สุชีวะ 
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ต่อผู้ประกอบการ แล้วน าไปบอกนักวิจัยถึงความต้องการ
ด้านงานวิจัยท่ีอุตสาหกรรมต้องการ และประสานหา
นักวิจัยท่ีเหมาะสมมาท างานวิจัยนั้นๆ รวมถึงช่วยหาหรือ
เสนอแนะแหล่งทุนวิจัยด้วย 
 
ความคาดหวั งของ เครือข่ายพัฒ นาอุ ตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ต่อการด าเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ดร.กฤษฎา: ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก การผลิตผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นอยู่ เป็นการ
ลอกเลียนแบบหรือท าตามท่ีลูกค้าบอก ไม่มีความรู้ ท่ี
แท้จริงในการผลิตผลิตภัณฑ์  ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของ
ตัวเอง ฉะนั้นจึงไม่สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตอื่น
ในตลาดโลกได้ การวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
มากส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี  
จะท าให้สามารถสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี สร้าง
ความแตกต่างท่ีจะท าให้แข่งขันได้ เนื่องจากไม่สามารถ
จะแข่งขันได้ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านค่าจ้างแรงงานอีก
ต่อไป 

ฉะนั้นเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพาราจึงคาดหวังท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมนี้
ส าม ารถ พั ฒ น าและ เติ บ โต ต่ อ ไป ไ ด้ จ าก ก ารน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้การผลิตผลิตภัณฑ์    
ซึ่งความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวจะได้มาจากการวิจัย
และพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ
เองหรือด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วย
งานวิจัยของประเทศ 

 
ผลกระทบจากการด าเนินงานท่ีทางอุตสาหกรรมยาง 
และ ผู้ ท่ี สน ใจด้านยางได้รับจาก เครือข่ ายพัฒ นา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ดร.กฤษฎา: ตลอดเวลา 4 ปีท่ีผ่านมานับต้ังแต่ริเริ่มท า
โครงการ เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพาราได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดสัมมนา การเขียนบทความ การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
สมาชิกเครือข่ายฯ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  
2. การจัดเสวนาหรือประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้สมาชิก
เครือข่ายฯ ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 
ไม้ยางพารา เช่น การเสวนาเรื่องการพัฒนาก าลังคนใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัท
ของท่านได้อย่างไร หรือเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัย เช่น
การเสวนาเรื่องการใช้ยางในทางการทหาร หรือเพื่อการ
วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น  การเสวนาเรื่อง
อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยจะเติบโตเป็นท่ี 1 ของโลกได้
หรือไม่ 
3. การหาโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยการเข้า
เยี่ยมโรงงานหรือหารือกับผู้ประกอบการ เพื่อน าไป
เผยแพร่แก่นักวิ จัยในภาครัฐหรือช่วยเอกชนพัฒนา
ข้อเสนอโครงการร่วมกับนักวิจัยภาครัฐ เพื่อน าไปขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เช่น
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
4. การด าเนินการวิจัยท่ีตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  เช่น    
การพัฒนายางล้อตันไร้รอยเปื้อน ยางล้อตันทนน้ ามัน 
การพัฒนาเครื่องตรวจจับจุดบกพร่องของเส้นด้ายยางยืด 
การปรับปรุงคุณภาพถุงนิ้ว 
5. กิจกรรมท่ีส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายฯ
เช่น การจัดท าจดหมายข่าว การจัดเยี่ยมชมโรงงานหรือ
สถาบันวิจัยและบริการด้านยางของภาครัฐ 
6. การจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น ฐานข้อมูล
นักวิ จัยด้านยางและไม้ยางพารา ฐานข้อมูลงานวิจัย  
ด้านยางในประเทศไทย 
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7. การจัดท าคลินิกยางเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราท่ีมีปัญหาในการผลิตได้
สอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้เช่ียวชาญ 
        จากกิจกรรมดังกล่าวของเครือข่ายฯ เช่ือว่า
สามารถท าให้ผู้ประกอบการต่ืนตัวขึ้น สนใจท างานวิจัย
มากขึ้นหรือสนใจหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองมากขึ้น หรือ
อย่างน้อยได้ทราบช่องทางท่ีจะขอความช่วยเหลือหาก
ต้องการท างานวิจัยและพัฒนา เหล่านี้ ล้วนเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
เริ่มพัฒนาตัวเองในด้านความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
และความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทยให้สามารถยืนหยัด
แข่งขันได้ในระดับสากล 
 
ความคิดเห็นในเรื่องงานวิจัยใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ของประเทศไทย 
ดร.กฤษฎา: จากการด าเนินการ
โค ร ง ก า ร เค รื อ ข่ า ย พั ฒ น า
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ ยางพ าราพ บว่ างาน วิ จัย ท่ี
ผู้ประกอบการต้องการมากท่ึสุด
คือ การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม่ว่า
จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งยังเป็นปัญหาหลัก
ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย งานวิจัยเหล่านี้เป็น
งานวิจัยท่ีต้องท าในโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการมักไม่
ต้องการเปิดเผย เรียกว่าเป็นงานวิจัยแบบปิด แต่จะ
ต้องการผู้เช่ียวชาญมาช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา หรือ
ต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาครัฐ อย่างน้อยก็
บางส่วน 

ฉะนั้นการสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและ
พัฒนาควรต้องมีการเปล่ียนแปลง แม้ว่าการสนับสนุนทุน
วิจัยท่ีมีอยู่ ในปัจจุบันท่ีให้แก่นักวิจัยในภาครัฐ อาจมี
ประโยชน์ส าหรับงานวิจัยบางประเภท เช่น การวิจัยด้าน 

 
การท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การวิจัยเพื่อสร้างความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์หรือการวิจัยด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ซึ่ งจะ เป็นประ โยชน์กั บ ผู้ประกอบการในวงกว้าง         
แต่งานวิจัยดังกล่าวอาจยังไม่ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม ซึ่งก็คือเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ผลงานวิจัยไป
ไม่ถึงผู้ใช้ หากต้องการให้เกิดงานวิจัยท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาจต้อง
ปรับเป ล่ียนการสนับสนุนทุนวิ จัยให้สามารถให้ ทุน
สนั บ สนุ น ก ารวิ จั ย แก่ เอ ก ชน ไ ด้  โด ย เฉ พ าะ แ ก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการและนักวิจัยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่
กลับกันอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

           
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการ
ด า เนิ น งาน เครื อ ข่ ายพั ฒ น า
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา               
ดร.กฤษฎา: ปัญหาและอุปสรรค
ท่ีพบในการด าเนินงานเครือข่าย
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพาราก็มีบ้าง ได้แก ่
1. การ “เข้าถึง” โรงงานเพื่ อ
รับทราบปัญหาหรือความต้องการ

ด้านการวิจัย ยังเป็นปัญหาอยู่ ผู้ประกอบการจ านวนไม่
น้อยท่ียังไม่รู้จักเครือข่ายฯ หรือผู้ประสานงานเครือข่ายฯ 
ยังไม่ค่อยยอมเปิดตัว ท่ีผ่านมาพบปัญหาพอสมควร
ในการขอเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเพื่อพูดคุยด้วยแต่ไม่ได้รับ
การตอบรับ เช่นอุตสาหกรรมท่ีนอนยางท่ีผลิตจากน้ ายาง
ธรรมชาติ เครือข่ายฯ อยากช่วยพัฒนางานวิจัยด้านนี้แต่
ยังไม่สามารถท าได้ แต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปรกติ ผู้ท่ีจะ
เข้ามาท างานด้านนี้ต้องใช้ความอดทนและพยายามไปเรื่อยๆ 
2. การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ หรือ ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมก็ตาม นัดพบกัน คุยกันแบบไม่เป็นทางการ
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือวางแผนท างานร่วมกัน 
ซึ่งน่าจะเป็นกลไกท่ีดีในการสร้างความเช่ือมโยงของผู้ท่ี 
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เกี่ยวข้องกับด้านยางของประเทศ ยังมีปัญหาในการจัด
และการเข้าร่วม  คิดว่ าปัญหาด้านการเดินทางใน
กรุงเทพฯ น่าจะเป็นอุปสรรคส าหรับกิจกรรมนี้พอควร 
อย่างท่ีเราทราบดีว่ากรุงเทพฯ ในปัจจุบันรถติดมาก หาก
จะต้องเดินทาง 1-2 ชม. เพื่อมาคุย 1-2 ชม. คงจะท าให้
คนไม่อยากมา ไม่นับว่าต้องเดินทางกลับอีก 1-2 ชม. 
หากกรุงเทพฯ มีระบบขนส่งสาธารณะท่ีดีท่ัวถึง ท าให้
การเดินทางสะดวกขึ้น อาจจะช่วยในเรื่องนี้ได้ ฉะนั้นการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยท่ีผ่านมาจึงท าไม่ได้มากอย่างท่ีอยากท า 
3. ส าหรับปัญหาการเดินทาง ขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือ
สมาชิกท่ีอยู่ต่างจังหวัด เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด อาจประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาร่วมกิจกรรมเพราะมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนวิจัยของ
ไทยไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายประเภทท่ีส่งเสริมการสร้าง
ความเช่ือมโยงนี้  ซึ่ งความจริงมีความส าคัญ  ท าให้
นักวิจัยไทยหรือนักวิชาการไทยมักไม่มีโอกาสไป “เปิดหู
เปิดตา” 
4. เวลาของโครงการในแต่ละปี ส้ันเกินไป  เวลาของ
โครงการประมาณ 9 เดือน กิจกรรมท่ีได้รับผลกระทบ
มากท่ีสุด คือ การวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เป็น
ความกดดันมากส าหรับผู้ท าวิจัยเพราะงานวิจัยนั้นก็เป็น
ท่ีทราบกันดีว่าไม่ใช่ท าปุ๊บได้ปั๊บหรือส าเร็จทุกการทดลอง 
ปรกติต้องมีเวลาเผ่ือไว้หน่อยในการท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ดี 
ท่ีผ่านมาเราจึงต้องจ ากัดตัวเองอยู่ ท่ีโจทย์วิจัยท่ีดูแล้ว
พอจะท าให้ เสร็จได้ภายใน 6-7 เดือน ซึ่งก็พอท าได้     
แต่เหนื่อยหน่อย หรือถ้าหากมีเวลามากกว่านี้ อาจท าได้
มากกว่านี้ 

  
ในมุมมองของอาจารย์ภาพรวมสถานการณ์ยางพารา
ประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
ดร .กฤษ ฎา: สถานการณ์ ย างพ าราประ เทศ ไทย
เหมือนเดิมมาตลอด ปัญหามีอย่างไรก็ยังมีอยู่อย่างนั้น
เป็นสิบๆ ปีมาแล้ว ปัญหาเรื่องส่งออกแต่วัตถุดิบ (ร้อยละ 
86 ของยางพาราท่ีผลิต) ใช้ยางพาราในประเทศเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มยังมีน้อย ก็ยังเป็นแนวโน้มท่ีจะเป็นต่อไป  
 

 

เพราะขาดนโยบายและการสนับสนุนอย่างเข้าใจจาก
ภาครัฐ การท างานแบบต่างคนต่างท าก็ยังเป็นอยู่และดู
จะแก้ยาก แต่ก็เป็นอุปสรรคท่ีท าให้อุตสาหกรรมยางไทย
ไม่สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้หรือเร็วกว่านี้  เพราะการ
แก้ไขปัญหาต้องท าอย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงต้ังแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า หากพูดเรื่องนี้ก็คงจะยาว 

ปัญหาเรื่องราคายางพาราก็ เป็นปัญหาของ
อุตสาหกรรมยางไทยมาตลอดและคงจะมีต่อไป เพราะ
ปัญหาเกิดจากอุปสงค์และอุปทานท่ีไม่พอดีกันเป็นหลัก 
แต่ก็อยากเห็นการแก้ไขจากภาครัฐท่ีมีประสิทธิผล
มากกว่านี้ มากกว่าการแก้ไขแต่ท่ีปลายเหตุเป็นปีๆ ไป 

ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง แนวโน้มก็
ยังคงเหมือนเดิม คือ อุตสาหกรรมท่ีส าคัญท่ีสุด มีโอกาส
เติบโตได้มากท่ีสุดก็คือ อุตสาหกรรมยางล้อ ตามด้วย
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง พวกถุงมือ ถุงยาง
อนามัย เส้นด้ายยางยืด แนวโน้มปัญหาก็เหมือนเดิม คือ
ประสิทธิภาพการผลิตยังต่ ากว่าของคู่แข่ง ขาดบุคลากร 
ท่ีมีความรู้และทักษะท่ีดี เครือข่ายฯ ก็ได้พยายามช่วย
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและหาทาง
ช่วยพัฒนาบุคลากรด้านยางให้แก่อุตสาหกรรม ได้จัด
เสวนาไปและคิดว่าพอจะทราบแนวทางในการพัฒนา 
“ก าลังคน” ในอุตสาหกรรมยาง ส าหรับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จะมี
ความส าคัญมากขึ้น ในด้านการผลิตก็ต้องค านึงถึงความ 
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ปลอดภัยและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Green technology) 
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสโลก การลดการใช้พลังงาน
และแรงงานคนก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งท่ีจะเกิดมากขึ้นใน
อุตสาหกรรม การน าระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตเป็น 
 

 
ส่ิงท่ีผู้ประกอบการไทยจะหลีกเล่ียงไม่ได้หากยังต้องการ
จะแข่งขัน ได้  Keywords ส าหรับอนาคตคือ Digital 
technology, Digital manufacturing ซึ่งอุตสาหกรรม
ยางไทยก็ควรต้องปรับตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ได้ที่ http://rubber.oie.go.th/rrd และ https://www.facebook.com/ClusterRubber   
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